



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA

GIÁ ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
GIÁ ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI CANADA
GDPT CHÁNH KIẾN

Liên Lạc: 948 Chapman Blvd, Ottawa, ON - Tel: (613) 260-7468 Email: hoanghao02@yahoo.com

LÁ THƯ BAN HUYNH TRƯỞNG GDPT CHÁNH KIẾN

Kính thưa Quý Đạo Hữu,

NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Đại dịch Covid 19 dần dần cũng phải tuân theo sự biến đổi vô thường để rồi trả lại cho nhân sinh cuộc sống an ổn, hòa vui theo luật nhân quả. Trải qua gần 3 năm mọi người đều có thời gian dừng lại để quán chiếu sâu thẳm mọi việc. GDPT Chánh Kiến cũng không ngoại lệ cũng bị chi phối bởi đại dịch trong thời gian qua. Tất cả chúng ta đồng nhận ra rằng trong cuộc sống vật chất hằng ngày chúng ta đã quên phần tinh thần, phần tâm linh để quay về với chính mình.

Sau đại dịch, Ban Huynh Trưởng GDPT Chánh Kiến đã cân nhắc thật rất ráo về phương tiện, hoàn cảnh, hiện tình và nhân duyên v.v.. Tất cả những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sự thịnh suy của một đơn vị GDPT. Cuối cùng, Ban Huynh Trưởng đi đến quyết định dựa trên Khế Thời, Khế Xứ, Khế Cơ và Khế Lý Chư Tôn Thiên Đức luôn dạy bảo để duy trì và phát triển một đạo tràng Phật Giáo Việt Nam. Quyết định đó là GDPT Chánh Kiến khâm tuân Giáo Từ của Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Canada "GDPT nên sinh hoạt dưới một mái chùa". Vì vậy Ban Huynh Trưởng đã thỉnh ý Ni Sư Thích Nữ Viên Tánh cho phép GDPT Chánh Kiến được sinh hoạt tại Hiếu Giang Ni Tự. Ni Sư đã hoan hỷ chấp thuận. Ban Huynh Trưởng sẽ cung thỉnh Ni Sư thù từ lân mẫn hứa khả làm Cố Vấn Giáo Hạnh cho GDPT Chánh Kiến trong tương lai.

Kể từ Rằm Trung Thu năm vừa qua Nhâm Dần (2022) Ban Huynh trưởng đã chính thức về chùa Hiếu Giang cùng với Ni Sư và Đại Chúng Đạo Tràng Hiếu Giang Ni Tự tổ chức Tết Nhi Đồng cho trẻ em Phật Tử tại Ottawa sau khi đại dịch được nói rộng cho sinh hoạt ngoài trời. Tết Nguyên Đán vừa qua Ban Huynh Trưởng GDPT Chánh Kiến đã đồng sự cùng Ni Sư và Đại Chúng tổ chức đón giao thừa năm Quý Mão trong tinh thần hòa hợp "Tứ Chúng Đồng Tu" thật nhiều ý nghĩa, an lạc, hạnh phúc và tràn đầy hoan hỷ.

Ban Huynh Trưởng kính thông tri đến toàn thể quý Đạo Hữu về việc phục hoạt đơn vị GDPT Chánh Kiến tại Chùa Hiếu Giang như sau:

Để chúng tôi tiện việc tổ chức thành đàn, đội của một đơn vị GDPT, cũng như lên chương trình tu học và sinh hoạt giải trí vui chơi lành mạnh cho các em theo từng lứa tuổi và theo từng mùa tại Canada. Quý Đạo Hữu có thể ghi danh cho con em mình tham gia sinh hoạt GDPT Chánh Kiến kể từ hôm nay. Chúng tôi thu nhận đoàn sinh từ 6 tuổi trở lên.

Buổi sinh hoạt đầu tiên của GDPT Chánh Kiến tại chùa Hiếu Giang theo Chương Trình Sinh Hoạt Hằng Tuần ghi trong tờ Thông tin về GDPT Chánh Kiến đính kèm (brochure attached) là **ngày 07 tháng 05 năm 2023**. Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản năm nay tại chùa Hiếu Giang vào ngày chủ nhật, **04 tháng 06 năm 2023**. Chúng tôi sẽ cung thỉnh Ni Sư Cố Vấn Giáo Hạnh và chính thức ra mắt phục hoạt GDPT Chánh Kiến.

Với tâm nguyện của người Huynh Trưởng GDPTVN "vì đời phụng sự và vì đạo dẫn thân". Chúng tôi luôn cố gắng làm tròn sứ mệnh của người Huynh Trưởng áo Lam mang đạo Phật đến với tuổi trẻ Phật Giáo VN tại Canada trong ý niệm để các em trở thành một Phật Tử thuần thành, người con hiếu trong đình và người công dân tốt trong xã hội. Kính mong quý Đạo Hữu có niềm tin vào chúng tôi để đưa con em về chùa Hiếu Giang sinh hoạt trong đơn vị GDPT Chánh Kiến. Mọi sự ghi danh xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ, số điện thoại và email ghi trên hoặc gặp Ban Huynh Trưởng vào mỗi ngày chủ nhật tại chùa Hiếu Giang theo địa chỉ trong tờ Thông tin về GDPT Chánh Kiến đính kèm (brochure attached).

Trân Trọng kính chào và kính chúc quý Đạo Hữu Cát Tường Như Ý

Ban Huynh Trưởng GDPT Chánh Kiến